

## นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

(Sustainability Management Policy)

---

บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)

เวอร์ชัน 1.0.0

## นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทและ/บริษัทย่อย (หากมี) เติบโตอย่างมั่นคง บริษัทและ/บริษัทย่อย (หากมี) จึงให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance) ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและ/บริษัทย่อย (หากมี) ทุกชั้นตอน และถ่ายทอดสู่สายงานระดับปฏิบัติการต่างๆ จึงได้จัดทำนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน (“นโยบาย”) ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและ/บริษัทย่อย (หากมี) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

<b>ด้านสิ่งแวดล้อม :</b>	มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ ทั้งพลังงาน น้ำ ชยะ ของเสีย และมลพิษ โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนควบคุมและบรรเทาผลกระทบอย่างยั่งยืน
<b>ด้านสังคม :</b>	มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม ดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย สร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมเพื่อยกระดับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน
<b>ด้านบรรษัทภิบาล :</b>	มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใสและมีจริยธรรม พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พัฒนางานธุรกิจให้แข็งแกร่ง เจริญก้าวหน้า เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน มีแนวปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพในแนวปฏิบัติสากล รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน
2. ยึดหลักการดำเนินงานบนหลักสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
3. พัฒนาศักยภาพพนักงาน และมุ่งเน้นความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
4. ส่งเสริมการดำเนินงานโดยรับผิดชอบต่อสังคม และห่วงใยชุมชนท้องถิ่นรอบสถานประกอบการ

5. มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงาน โดยมีการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
6. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนและแนวทางการดำเนินงานให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีส่วนสนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดนี้ รวมทั้งสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาอย่างมีนัยและยั่งยืน

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และมีผลใช้บังคับทันที